



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปลวกแดง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๓๓๖๕ ๐๔๑๓ ต่อ ๑๐๑

ที่ รย ๐๐๓๓.๓(๕).๐๘/๑๕๔

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ลงนามประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลวกแดง

ตามที่ จังหวัดระยอง ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เพื่อให้ส่วนราชการนำไปปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย ๐๐๑๗.๕/ว๔๓๖๙ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

กลุ่มงานบริหารทั่วไป พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ มีความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. และจังหวัดระยองกำหนด เห็นควรประกาศผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ของข้าราชการพลเรือนสามัญ/ลูกจ้างประจำ สังกัดโรงพยาบาลปลวกแดง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในประกาศโรงพยาบาลปลวกแดง และขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลปลวกแดง ต่อไปด้วย

(นายรุ่งโรจน์ บุญรัตน์ประพันธ์)
นักจัดการงานทั่วไป

(นางปิยจพร ฤทธิสินท์)
เภสัชกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ/อนุญาต

(นายชินวัฒน์ ชัยนวล)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลวกแดง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปลวกแดง</p> <p>วัน/เดือน/ปี: ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>หัวข้อ: ประกาศโรงพยาบาลปลวกแดงเรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก</p> <p>รายละเอียดข้อมูล: (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศโรงพยาบาลปลวกแดงเรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก Link ภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ: -</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ลงชื่อ) นายรุ่งโรจน์ บุญรัตน์ประพันธ์ (นายรุ่งโรจน์ บุญรัตน์ประพันธ์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง (ลงชื่อ) นางปัญญาพร ฤทธินนท์ (นางปัญญาพร ฤทธินนท์) ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (ลงชื่อ) นายชนะชัย พ่วงพัก (นายชนะชัย พ่วงพัก) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖</p>	



ประกาศโรงพยาบาลปลวกแดง
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

โรงพยาบาลปลวกแดง จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นายชินวัฒน์ ชัยนวล
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลวกแดง

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางศิริภาณี คมสัน	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๒	นางพนิดา แสงวงผล	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๓	น.ส.ปานิตา เจริญวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๔	น.ส.จันทนา ขวัญดี	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๕	น.ส.อุไรวรรณ พันหล้า	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๖	นางรักชนก คำมะนาว	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๗	นางเพชรลดา บุญชู	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๘	น.ส.นิโรบล ปั่นถา	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๙	น.ส.ไอลดา โกลดทงค์	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๑๐	น.ส.นริศรา สร้อยศรี	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๑๑	น.ส.จันทร์นิภา ศรีตะวัน	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๑๒	นางหนึ่งฤทัย อุดารักษ์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๑๓	น.ส.เกตุมณี เหมือนจันทร์เขย	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๑๔	น.ส.ผ่องพรรณ สมบัติ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๑๕	น.ส.รุ่งทิพย์ หมอยาดี	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๑๖	น.ส.สิริกกร ขุนหิรัญ	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๑๗	นางจirinันท์ เหง้าแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๑๘	น.ส.นลธิณี ดีหมั่น	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๑๙	น.ส.กัญญารัตน์ มั่นถึง	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๒๐	นางวรรณภา จิงศรีพิชญ์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๒๑	น.ส.ศิริลักษณ์ ราชมะโรง	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๒๒	น.ส.นภาพร วรสาสดี	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๒๓	น.ส.สุนิสา เชื้อชำนาญ	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๒๔	น.ส.น้ำผึ้ง ทะเสนฮต	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๒๕	น.ส.ณิชาบูล สิ้นเคราะห์	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๒๖	น.ส.อนุสรรา พุ่มพวง	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๒๗	น.ส.จิพาลักษณ์ ขาดศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๒๘	นางสาวรัตนากร พันธุ์ทอง	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
๒๙	นายจัตพล กันทะมูล	เภสัชกร ปฏิบัติการ
๓๐	นางณัฐธิดา คุ่มรักษา	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
๓๑	น.ส.อภิธา จันทาขุ่ม	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
๓๒	น.ส.วัชรินทร์ มะลี	เภสัชกร ปฏิบัติการ

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
 รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๓๓	นพ.ชัชชัย เมธาวลิต	นายแพทย์ชำนาญการ
๓๔	น.ส.สุวกุล บุญช่วยเหลือ	นักโภชนาการปฏิบัติการ
๓๕	นพ.พสธร บุญตั้งแต่ง	นายแพทย์ปฏิบัติการ
๓๖	พญ.ฉัทชนัน คงธนาคมธัญกิจ	นายแพทย์ปฏิบัติการ
๓๗	นายชวัล เสกกุล	ทันตแพทย์ ชำนาญการ
๓๘	น.ส.เบญจพร พันธุ์สีดา	ทันตแพทย์ ชำนาญการ
๓๙	นางบุญทริกา สันตสนะโชค	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
๔๐	น.ส.อุมาวรรณ ลิ้มยิ่งเจริญ	ทันตแพทย์ ชำนาญการ
๔๑	น.ส.อโณทัย โภคววัฒน์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
๔๒	น.ส.วรินทร์ทิพย์ เพ็ชรพลอย	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
๔๓	นายธนเดช ดวนใหญ่	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
๔๔	น.ส.ภัคภิญญา ปิยะสุข	นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
๔๕	นายพีระพล เหง้าแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
๔๖	นายศักรินทร์ คำภิรมย์	นักจิตวิทยา ปฏิบัติการ
๔๗	น.ส.นิรมล หมดมลทิน	นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
๔๘	น.ส.ณัฐพัชร์ พันนาเหนือ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
๔๙	น.ส.สุพิชญา สัตยวาท	เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน

**บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	น.ส.ลาวัลย์ บุญรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๒	น.ส.อุไรวรรณ สุจริต	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๓	น.ส.สหทัย พรหมมา	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๔	น.ส.วิจิตรา จันทร์สนา	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๕	น.ส.วีรภา โลดทงงค์	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๖	น.ส.ปภัฏชมน ชาล้ำ	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๗	น.ส.จิราพร ศิริสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๘	น.ส.วรรณิภา วรรณศิริ	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๙	น.ส.ญาณิน เผือกแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๑๐	น.ส.สุธิดา บุญประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๑๑	น.ส.รัชนีกร คุณาวงษ์	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๑๒	น.ส.นันทกานต์ คล่องแคล่ว	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๑๓	น.ส.ธนต์ชนก ภูษาพรวิ้ว	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๑๔	น.ส.สุดารัตน์ ไชโย	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๑๕	น.ส.สาวินี ห้วยศิลา	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๑๖	น.ส.วรรณภา บุญอาภา	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๑๗	นางศรินยา แก้วอ่อน	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๑๘	น.ส.นัญญา ป้องความดี	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๑๙	น.ส.นพวรรณ จุติ	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๒๐	น.ส.โสธยา ทศน์สูงเนิน	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๒๑	นายสาธิต อินทะแสง	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๒๒	น.ส.ศลิษา แซ่ตัน	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๒๓	น.ส.วรรณมล ทองมาก	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๒๔	น.ส.สมลดา ไทยทรง	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
๒๕	น.ส.จรรยาภรณ์ ธนบดีชี	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๒๖	นางมานิสรา รัตนภิรมย์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
๒๗	นายรุ่งโรจน์ ชินลาภา	เภสัชกร ชำนาญการ
๒๘	น.ส.สุจิตรา โพธิ์พรม	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
๒๙	นางชนกานต์ คงดำ	เภสัชกร ปฏิบัติการ
๓๐	น.ส.ชมพูนุช บุตตะโยธี	เภสัชกร ชำนาญการ
๓๑	นพ.ตุลย์นันท์ เลขบวรวงศ์	นายแพทย์ชำนาญการ
๓๒	นพ.ก้องภพ ปันตดาภรณ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
 รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๓๓	พญ.ฐิติวรดา ทวีวงษ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ
๓๔	นพ.ธนพล บุรณนันทน์	นายแพทย์ปฏิบัติการ
๓๕	พญ.พิชญานิน ตุนาค	นายแพทย์ปฏิบัติการ
๓๖	พญ.นุศรา ฉายาขวลิต	นายแพทย์ปฏิบัติการ
๓๗	น.ส.สุภาพรรณ ทองเลิศ	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๓๘	น.ส.วรรณิษา พูลสวัสดิ์	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
๓๙	น.ส.ธารทิพย์ ภูทองเงิน	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๔๐	น.ส.ณิชนิตา มีพงศ์	เจ้าพนักงานทันตกรรม
๔๑	น.ส.ฉานิกา เรืองเจริญธรรม	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๔๒	นางนันทน์ภัส นามวัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๔๓	น.ส.เนาวรัตน์ รุ่งโรจน์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๔๔	นางนวลจันทร์ ช่วยเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๕	น.ส.อรอนงค์ ธาริยะ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๔๖	นายปิยะ วงษ์ไทยเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๗	น.ส.กัญจิมมา นาวา	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
๔๘	น.ส.ศิริพร อินทрма	นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ